

Số: 76 /BC-CTHADS

Cà Mau, ngày 10 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện khoản 7 Điều 14 Luật Thi hành án dân sự quy định báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp. Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kỳ họp giữa năm 2022), cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS

1. Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC (từ ngày 01/11/2021 đến 31/5/2022)

1.1. Thi hành án dân sự

- **Về việc:** Tổng số thụ lý là 16.253 việc, giảm 4.148 việc (-20,3%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) là 9.467 việc; số thụ lý mới là 6.786 việc, giảm 1.244 việc (-15,5%) so với năm 2021; trừ số ủy thác¹, số còn phải tổ chức thi hành 16.165 việc.

Qua xác minh, phân loại có 10.815 việc có điều kiện giải quyết (chiếm 66,9%/tổng số việc thi hành) và 5.350 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm 33,1%/tổng số việc thi hành).

Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 6.100 việc, giảm 922 việc (-13,1%) so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 56,40% (chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2022 là trên 81,50% về việc, còn thiếu 25,1%).

Số việc chuyển kỳ sau là 10.065 việc, giảm 3.221 việc (-24,2% so với cùng kỳ). Trong đó: Số có điều kiện đang tổ chức thi hành là 4.715 việc, số việc chưa điều kiện là 5.350 việc.

- **Về tiền:** Tổng số thụ lý trên 4.577 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng (-0,8%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) trên 4.061,9 tỷ đồng; số thụ lý mới trên 515,3 tỷ đồng, tăng 24,9 tỷ đồng (5,1%) so với cùng kỳ năm 2021; trừ số ủy thác², số còn phải thi hành trên 4.545,4 tỷ đồng.

Qua xác minh, phân loại có trên 1.100,2 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm 24,2%/tổng số thi hành) và trên 3.445,2 tỷ đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm 75,8%/tổng số thi hành).

¹ ủy thác 88 việc.

² ủy thác trên 31,9 tỷ đồng.

Trong số có điều kiện giải quyết, đã thu được trên 280,1 tỷ đồng, giảm trên 28,1 tỷ đồng (-9,1%), đạt tỷ lệ 25,46% (chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2022 là trên 40,10%, còn thiếu 14,64%).

Số tiền chuyển kỳ sau trên 4.265,2 tỷ đồng (tăng trên 7,4 tỷ đồng so với cùng kỳ = 0,2%). Trong đó: Số có điều kiện đang tổ chức thi hành 820 tỷ đồng và số chưa có điều kiện trên 3.445,2 tỷ đồng).

**) Kết quả thi hành đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước:* Số việc phải giải quyết là 6.742 việc, tương ứng với số tiền trên 104,1 tỷ đồng (chiếm 41,7% về việc và 2,3% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: Đã giải quyết xong 2.511 việc, thu được số tiền trên 7,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,9% về việc và 26,6% về tiền.

**) Kết quả thi hành các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng:*

Đang tổ chức thi hành 08 việc, tương ứng với số tiền trên 11 tỷ đồng. Qua phân loại có 03 việc, tương ứng với số tiền trên 8,8 tỷ đồng có điều kiện thi hành và 05 việc, tương ứng số tiền trên 2,2 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành. Các cơ quan THADS đang đôn đốc thi hành.

**) Kết quả thi hành đối với phân trách nhiệm dân sự của người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam*

Số thụ lý là 828 việc, tương ứng với số tiền trên 644,3 tỷ đồng. Kết quả, đã giải quyết xong 128 việc, thu được số tiền trên 2,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15,5% về việc và 0,4% về tiền.

**) Thống kê số vụ việc đã kê biên, bán đấu giá nhưng chưa xử lý được*

Số vụ việc đã kê biên tài sản, định giá và bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý được là 59 việc, tương ứng với số tiền trên 178,9 tỷ đồng (chiếm 0,54% về việc và 16,3% về tiền trong số có điều kiện thi hành).

**) Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng*

Số việc phải giải quyết là 482 việc, tương ứng với số tiền trên 3.296,5 tỷ đồng (chiếm 3,0% về việc và 72,5% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: Đã giải quyết xong 15 việc, thu được số tiền trên 67 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 3,1 % về việc và 02% về tiền.

**) Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án*

Các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 75 việc, tương đương với số tiền là 329 triệu 486 nghìn đồng.

**) Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án:*

Đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 149 trường hợp (giảm 77 trường hợp so với cùng kỳ). Sau khi ban hành quyết định cưỡng chế có 18 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án (giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ); đã thực hiện cưỡng chế 60 trường hợp, còn 71 trường hợp chưa thực hiện cưỡng chế.

1.2. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính

Cục THADS tỉnh Cà Mau đang tiếp tục theo dõi 01 vụ việc³, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính của năm 2021 chuyển sang.

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS

- Công tác tiếp công dân: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được quan tâm thường xuyên. Lãnh đạo Cục và các Chi cục luôn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, tiếp thường xuyên, đột xuất...và thực hiện tốt việc giải quyết các vụ việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân; qua đó làm hạn chế, ngăn ngừa được khiếu kiện vượt cấp, kéo dài...góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

06 tháng đầu năm 2022 các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp 42 lượt công dân đến yêu cầu, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến lĩnh vực thi hành án (giảm 25 lượt so với cùng kỳ).

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Các cơ quan THADS tỉnh thụ lý 02 đơn khiếu nại (giảm 09 đơn so với cùng kỳ). Kết quả giải quyết xong 02/02 đơn⁴; tố cáo thụ lý 03 đơn (giảm 03 đơn so với cùng kỳ). Kết quả: 03 đơn còn trong giai đoạn xác minh xử lý theo quy định.

Nhìn chung công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, nhận thức về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Lãnh đạo các cơ quan THADS trong tỉnh ngày càng được nâng cao; các quyết định giải quyết đảm bảo tính có căn cứ; kết quả giải quyết được thông báo cho đương sự, người có thẩm quyền và công khai theo quy định.

3. Công tác tổ chức, cán bộ

Thực hiện chủ trương tỉnh giảm biên chế, Cục THADS tỉnh sắp xếp, bố trí lại một số vị trí công tác đối với công chức một số cơ quan THADS trong tỉnh; công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Với cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ hiện tại cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Công tác cải cách hành chính

Việc cải cách hành chính trong lĩnh vực THADS được các cơ quan THADS trong tỉnh quan tâm, thực hiện tốt cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến về THADS; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; một số thủ tục hành chính trong THADS được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục; niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân và các loại hồ sơ, thủ tục hành chính tại trụ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật.

5. Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS

³ Cục theo dõi 01 việc (vụ Lưu Thị Ánh).

⁴ Sai toàn bộ 02 đơn.

Ban Chỉ đạo THADS 02 cấp đã tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp trong công tác THADS, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc lớn, phức tạp kéo dài⁵, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

6. Công tác phối hợp trong THADS

Công tác phối hợp tiếp tục được tăng cường từ Cục đến các Chi cục THADS. Các Quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ngân hàng Nhà nước... tiếp tục phát huy có hiệu quả. Qua đó, tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan có liên quan trong công tác THADS, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác THADS. Sáu tháng đầu năm 2022, các cơ quan THADS trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an, Tòa án, Viện kiểm sát tổ chức 06 cuộc họp liên ngành, trao đổi giải pháp thực hiện một số vụ việc phức tạp, khó thi hành, qua các cuộc họp đã thống nhất quan điểm và hướng giải quyết các vấn đề mà các bên quan tâm.

Công tác THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau được các cấp uỷ đảng và chính quyền ở địa phương quan tâm tạo điều kiện, đặc biệt trong việc kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Cục và các Chi cục THADS trong tỉnh; quan tâm chỉ đạo phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thi hành án, hỗ trợ về kinh phí cho các cơ quan THADS. Một số cơ quan đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, thị trấn phối hợp trong công tác thi hành án.

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Tình hình thụ lý về việc giảm so với cùng kỳ năm 2021 (6 tháng đầu năm về việc thụ lý giảm 4.148 việc) nhưng số lượng việc còn phải giải quyết khá lớn, trong đó tập trung nhiều vào các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; án chưa có điều kiện thi hành phát sinh ngày càng nhiều (5.350 việc với số tiền trên 3.445,2 tỷ đồng); tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được (toàn tỉnh còn 59 việc, tương ứng với số tiền trên 178,9 tỷ đồng); còn một số vụ phức tạp, kéo dài chưa thi hành dứt điểm⁶.

Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhất là kho vật chứng⁷, trụ sở làm việc của một số cơ quan thi hành án chưa được xây dựng mới còn phải thuê hoặc xây dựng trên 15 năm diện tích chật hẹp, xuống cấp không đảm bảo nơi làm việc⁸; trang thiết bị, phương tiện hoạt động của một vài đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu.

⁵ Vụ Lê Văn Ngoánh, Lê Thị Triều (huyện Thới Bình), ...

⁶ Vụ căn nhà số 25 Trung Trắc (thành phố Cà Mau).

⁷ Các Chi cục THADS huyện chưa xây dựng kho vật chứng phải thuê (Chi cục THADS huyện Đầm Dơi; Thới Bình; Năm Căn).

⁸ Chi cục THADS huyện Năm Căn; Thới Bình; U Minh;

Tiền phải thi hành cho các tổ chức tín dụng Ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn (74,2% về tiền so với tổng số tiền phải thi hành). Một số trường hợp, xử lý tài sản thế chấp gặp nhiều khó khăn do tài sản thế chấp không đúng với thực tế; thủ tục nhận thế chấp chưa đảm bảo, cùng một loại tài sản nhưng thế chấp chông chéo cho nhiều Ngân hàng...

Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, phần lớn người phải thi hành tìm cách trốn tránh, chây ì, thậm chí chống đối quyết liệt việc thi hành án dẫn đến cơ quan THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân chủ quan

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục mặc dù đã có chuyển biến song vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của thực tiễn quản lý ngành trong tình hình mới, như: Chưa đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát, còn đùn đẩy trách nhiệm...

Một số công chức, Chấp hành viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, chưa tích cực học tập nghiên cứu, nhất là các văn bản pháp luật về THADS dẫn đến việc vận dụng vào thực tiễn còn lúng túng, sai sót, vụ việc chậm được thi hành dứt điểm.

2.2 Nguyên nhân khách quan

Số việc và tiền thụ lý 6 tháng đầu năm 2022, tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng còn nhiều vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng về tiền còn lớn trên 3.296,5 tỷ đồng (chiếm 74,2% so với tổng số tiền phải thi hành). Tài sản kê biên, bán đấu giá chậm có người mua. Bên cạnh áp lực về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao trong điều kiện biên chế có hạn, nên một công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến quá tải; lực lượng Chấp hành viên và Thư ký giúp việc còn ít chưa đảm bảo đáp ứng tình hình lượng án lớn và tính chất phức tạp vụ việc ngày càng cao.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để công tác THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau 6 tháng cuối năm đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các đơn vị THADS trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án; tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có lượng án nhiều, giá trị lớn, án khó khăn, phức tạp; những đơn vị có hạn chế, yếu kém.

2. Tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý của các cơ quan THADS trong tỉnh; tăng cường điều động, biệt phái công chức đến các địa bàn trọng điểm, có nhiều án, án có giá trị lớn khó khăn, phức tạp.

3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ của công chức các cơ quan THADS trong tỉnh.

4. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho BCD THADS cùng cấp; công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban ngành địa phương.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

6. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các đợt cao điểm THADS.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (b/cáo);
- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Dũng